

ความเป็นมาของ ACMECS

เรียบเรียงโดย

จินตนา บุญประภาพัททย์ และ อัจฉรา อุทโยภาส
นักวิชาการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ในปี 2534 แต่ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2537 โดยประเทศไทยได้ผลักดันโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรม และได้มีหลายโครงการเกิดขึ้น จากแนวนโยบาย “**เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของภูมิภาคอินโดจีน**” ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการเป็นประเทศคู่ค้า กับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้เน้นบทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น และได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศ (Economic Corporations Strategy : ECS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างฐานการผลิตชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งอุตสาหกรรม และการเกษตร สร้างงานและลดช่องว่างรายได้ของประชากรชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ลดปัญหาเสพติด สร้างความมั่นคงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสี่ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และพม่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากแนวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสี่ประเทศ (ECS) ได้นำมาสู่การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา ลาว พม่า และไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม สหภาพพม่า ผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ลงนามประกาศปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่เมืองเสียมเรียบ ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือที่ 6 ภายใต้ ACMECS และเห็นพ้องให้เปลี่ยนชื่อ จาก Economic Corporation Strategy : ECS มาเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya -Mekong Economic Corporation Strategy : ACMECS) และนายกรัฐมนตรีไทยได้แจ้งต่อผู้นำทั้งสามประเทศว่า ไทยมีความจริงใจที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน และพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการค้า การลงทุน เงินกู้ยืมเงินผ่อนปรน และเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดำเนินการพัฒนาาร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีขณะนี้ มีประเทศพัฒนา เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ต้องการเข้าร่วมโครงการด้วย และผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภายใต้ปฏิญญาพุกาม โดยกำหนดให้มีโครงการร่วมทั้งสี่ประเทศจำนวน 45 โครงการ และโครงการระดับทวิภาคีที่ไทยมีส่วนร่วมจำนวน 180 โครงการ ซึ่งจะมีการดำเนินการภายในระยะเวลา 10 ปี

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวียดนามเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 ได้ทำให้ประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 5 ประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กรอบความร่วมมือ ACMECS

โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป้าหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการใน สปป.ลาว จำนวน 8 โครงการ กัมพูชาจำนวน 3 โครงการ พม่าจำนวน 6 โครงการ และเวียดนามจำนวน 2 โครงการ โดยปี 2548 ให้รับผิดชอบในการประสานและดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และพม่า สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ด้านการเกษตร แทนกรมวิเทศสหการอีกจำนวน 21 โครงการ ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยกระดับการผลิตภาคการเกษตร และสนับสนุนการลงทุน Contract Farming รวมทั้งพืชทดแทนพลังงาน โดยกำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาการผลิตพืชเป้าหมายและผลักดันการลงทุนร่วม (Contract Farming) ให้เป็นรูปธรรมในปี 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เพิ่มการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบการผลิตเศรษฐกิจจากที่ดำเนินงานในประเทศกัมพูชาเพียงประเทศเดียวเป็นดำเนินงานใน สปป.ลาว และประเทศพม่า เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ประเทศ และให้ผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนในรูปแบบ Contract Farming

โดยสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ และกำลังดำเนินการได้แก่

- 1) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายในกัมพูชา-พม่า-สปป.ลาว
- 2) โครงการทดลองการผลิตวัตถุดิบในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศสปป.ลาว



โครงการปรับปรุงระบบการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย
กัมพูชา - พม่า- สปป.ลาว

ตอนหน้าอ่าน